



ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ฉบับที่ ๒ /๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ภายในโรงเรียนถนนหักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒

ตามรายงานสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงจัดทำประกาศมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้

๑. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ได้จัดจุดคัดกรองสุขภาพอนามัย โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในบริเวณโรงเรียน มีการจัดทำอ่างล้างมือ จัดเตรียม แอลกอฮอล์ ๗๐ % โดยมอบหมายให้ครูเวรประจำวัน รับผิดชอบดำเนินการอย่างเคร่งครัด

๒. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มอบหมายให้ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา ดูแล ตรวจสอบ นักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือมีญาติพี่น้องที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง (พื้นที่สีแดง) ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) หรือพบว่ามีอาการไข้ ร่วมกับอาการไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ อนุญาตให้หยุดเรียนและปฏิบัติงานโดยทันที และพบแพทย์โดยทันที

๓. ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนถนนหักพิทยาคมทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในระหว่างเรียนหรือทำกิจกรรม และเดินทางกลับถึงบ้าน โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน รถบริการรับ - ส่ง นักเรียน จัดเตรียมเจลล้างมือ พร้อมช่วยตรวจสอบนักเรียน ในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ก่อนออกจากบ้าน

๔. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีการกำหนดมาตรการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยจัดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด กิจกรรมมีความกระชับ และงดจัดกิจกรรมที่มีความแออัดของนักเรียน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน

๕. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % บริเวณทางขึ้นลงอาคารทุกอาคาร พร้อมทั้งจัดมาตรการควบคุมดูแลโรงอาหาร โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแออัด โดยมอบงานอนามัยโรงเรียน ติดตาม กำกับดูแล ความสะอาดของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักสุขบัญญัติอย่างเคร่งครัด

๖. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดให้มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค ในกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมเนื้อหาเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เช่น การล้างมืออย่างถูกต้อง การไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก โดยขอให้ครู นักศึกษาทุกท่าน เตรียมความพร้อมวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่นการจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On Air เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย

๗. โรงเรียนถนนหัทธินาคม แจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างใกล้ชิด และถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หากพบปัญหาอุปสรรคใดๆ หรือพบปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในสถานศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องรีบรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสิรวิชญ์ สัทธินอก)

ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหัทธินาคม